




สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

7 พฤษภาคม 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	
<p>1. WHO ยกเลิกสถานะฉุกเฉินโควิด19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ มติชน) เว็บไซต์ (เดลินิวส์ มติชน ผู้จัดการ การเงินการธนาคารออนไลน์ Sondhitalk news1live hfocus thebetter thebangkokinsigh)</p> <p>-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ.เผย WHOประกาศยุติภาวะฉุกเฉินในวิกฤตโควิด 19 แล้ว สัญญาณดีพันการระบาดใหญ่ แต่โควิดยังไม่ได้หายไปไหนยังต้องรับมือให้ดี ปัจจุบันไทยปรับการฉีดวัคซีนโควิดเป็นวัคซีนประจำปี มีระบบเฝ้าระวังและระบบเตือนภัยต่างๆ ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา มีผู้เสียชีวิตจากโควิดเฉลี่ย 10 รายต่อสัปดาห์ แนวโน้มเริ่มคงที่ ขณะที่ผู้ติดเชื้อรายใหม่เริ่มชะลอลดลง สธ.รณรงค์การฉีดวัคซีนคือวัคซีนโควิดกับวัคซีนไขหวัดใหญ่เพื่อป้องกันการระบาดในช่วงฤดูฝนที่จะมาถึง ทั้งนี้ในแต่ละประเทศยังคงต้องมีมาตรการติดตามกำกับ การเดินทางต่อไปจะไม่มีการบังคับตรวจหาเชื้อโควิดหรือตรวจดูการรับวัคซีน</p> <p>ด้าน นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผอ.กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กล่าวว่า การประกาศขององค์การอนามัยโลกไม่ได้มีผลกับแนวทางปฏิบัติของไทย เนื่องจากประเทศไทยได้มีการประกาศให้โควิดเป็นโรคติดต่อเฝ้าระวังมาตั้งแต่เดือน ต.ค. 2565 อย่างไรก็ตาม การประกาศขององค์การอนามัยโลก เป็นการสร้างความมั่นใจว่าควบคุมสถานการณ์การระบาดของโรคได้และจะไม่มีการระบาดใหญ่เกิดขึ้นอีก ส่วนแนวทางปฏิบัติของคนไทยก็ยังคงปฏิบัติตามปกติเช่นทุกวันนี้ เรื่องของการบังคับใส่หน้ากากหรือไม่ใส่หน้ากาก ไม่เคยมีการบังคับให้เป็นดุลยพินิจว่าอยู่ในสถานการณ์หรือสถานที่ที่เหมาะสม เช่น อยู่ในสถานที่แออัด หรือตัวเองป่วยหรือไม่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ เว็บไซต์ (เดลินิวส์, newtv.)</p> <p>- นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรณี WHO ประกาศยุติภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขของโรคโควิด 19 แต่ประเทศต่างๆ ยังต้องจัดการกับโควิดต่อในแบบโรคประจำถิ่น เป็นโรคติดต่อต้องเฝ้าระวัง ที่อาจจะมีการระบาดเพิ่มขึ้นบางช่วง แนะนำให้ฉีดวัคซีนโควิดปีละ 1 ครั้ง โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง สวมหน้ากากเมื่ออยู่ในสถานที่แออัด ที่มีคนจำนวนมาก องค์การอนามัยโลกอาจมีการปรับเรื่อง วัคซีน ยา เวชภัณฑ์ต่างๆ เพราะจำนวนผู้ป่วยทั่วโลกลดลงมาก ต้องมาจัดการปัญหาสาธารณสุขอื่นๆ เช่น วัคซีนพื้นฐานในเด็กที่พบว่าทั่วโลกฉีดลดลง เพราะมุ่งฉีดวัคซีนโควิด และบางช่วงโรงพยาบาลมีภาระดูแลผู้ป่วยโควิดมาก</p> <p>ส่วนสายพันธุ์ XBB พบที่อินเดียตั้งแต่เดือนม.ค.ที่ผ่านมา เป็นเวลาราว 4 เดือนแล้ว แต่ก็ยังไม่ได้รับบาดเจ็บหนัก หรือพบผู้มีอาการป่วยหนักหรือเสียชีวิตมาก ดังนั้น เชื่อนี้ยังไม่ได้ทำให้อัตราการป่วยตายเพิ่มขึ้นทั่วโลกเมื่อเทียบกับโอมิครอน ส่วนไทยช่วงสงกรานต์ดักกิจกรรมเยอะ คนเดินทางมากใกล้ชิดกัน ทำให้ผู้ป่วยเพิ่มขึ้นมาต่อเนื่อง 3 สัปดาห์แล้ว แต่ระบบสาธารณสุขไทยยังรับได้ ซึ่งจะต้องติดตามต่ออีกเมื่อจะเปิดเทอมกลางเดือนพฤษภาคมนี้ แต่ไม่ต้องกังวลว่าจะระบาดรุนแรง เพราะคนในประเทศมีภูมิคุ้มกันจากฉีดวัคซีนหรือติดเชื้อแล้วมากกว่า 90% แต่ขอให้กลุ่มเสี่ยงมารับวัคซีนประจำปี โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ไม่เคยได้วัคซีนยังเป็นกลุ่มที่สำคัญ ลูกหลานต้องพามารับวัคซีนโดยเร็ว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. แนวหน้า เว็บไซต์ (แนวหน้า สยามรัฐ ch7)</p> <p>- รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์ข้อความย้ำคนไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าประมาท แม้อนามัยโลกยกเลิกสถานะโควิด 19 จากภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ระบุการระบาดโควิดทั่วโลกยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ที่ทุกชาติยังต้องร่วมมือกันป้องกันการระบาด</p> <p>2.อินโดนีเซียพบวาโควิด 'อาร์คตูลัส'</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. แนวหน้า เว็บไซต์ แนวหน้า</p> <p>- สำนักงานอนามัยกรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย เตือนว่า ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดจะยังคงพุ่งสูงในช่วงไม่กี่วันข้างหน้า หลังจากไวรัสโควิดสายพันธุ์ใหม่ อาร์คตูลัส (Arcturus) หรือ XBB.1.16 สายพันธุ์ย่อยของโควิดสายพันธุ์โอมิครอนระบาดมากขึ้นในประเทศ พบผู้ติดเชื้อนี้แล้ว 1,000 คน</p>	
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>รองปลัด สธ. ยืนยันมีนโยบายให้ลดโอทีเจ้าหน้าที่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ: นสพ.(เดลินิวส์ ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ กรุงเทพธุรกิจ ฐานเศรษฐกิจ ประชาชาติธุรกิจ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักข่าวอิศรา hfocus momo29 acnews newtv. thebangkokinsight thailandplus thaigov)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัด สธ. กล่าวถึงข่าว รพศ.แห่งหนึ่งการเงินติดลบ ต้องลดโอทีพนักงานเหลือ 50 บาทต่อชั่วโมง ว่า นพ.อภิชาติ ลิมานนท์ นพ.สสจ.ขอนแก่น ได้เข้าตรวจสอบที่รพ.ขอนแก่นแล้วพบว่าสถานะการเงินติดลบจริง เกิดจากการจัดเก็บรายได้ไม่เงินไปตามแผนรายรับ ซึ่งได้มีการปรับปรุงการจัดเก็บรายได้แล้ว ส่วนเรื่องลดโอทีเจ้าหน้าที่ไม่เป็นความจริง แต่เป็นการเบิกจ่ายค่าตอบแทนตามระเบียบคนละฉบับ โดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้บริการหรือสนับสนุนบริการในด้านต่าง ๆ ในหน่วยบริการ หรือนอกหน่วยบริการ หรือต่างหน่วยบริการ ซึ่งพิจารณาตามความเหมาะสมจำเป็น จะเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 3 ก.พ.2566 สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้ปฏิบัติงานให้บริการหรือสนับสนุนบริการในด้านต่าง ๆ แต่เป็นการปฏิบัติงานลักษณะงานประจำสำนักงาน หากจำเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จะไม่สามารถเบิกตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขได้ ต้องเบิกตามระเบียบกระทรวงการคลัง ซึ่งรพ.ขอนแก่นได้ทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกฝ่าย/กลุ่มงานทราบและถือปฏิบัติให้ถูกต้อง ส่วนการตรวจสอบพร.ร้อยเอ็ด พบว่าการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังและระเบียบกระทรวงสาธารณสุขเช่นกัน จึงไม่มีรพศ.แห่งใดที่ประกาศลดค่าโอที ยืนยันว่ากระทรวงฯให้ความสำคัญกับการดูแลบุคลากรทุกคน ทุกวิชาชีพ ไม่มีนโยบายให้ตัดลดโอที มีแต่จะพัฒนาระบบค่าตอบแทนให้ได้รับอย่างเหมาะสม.</p>	
<p>การเลือกตั้งปี 2566 สธ.ย้ายจัดเลือกตั้งล่วงหน้า สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.แนวหน้า เว็บไซต์ (ข่าวสด มติชน เดลินิวส์ ผจก.แนวหน้า) - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. ให้คำแนะนำประชาชนที่ลงทะเบียนไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ในวันที่ 7 พ.ค. ว่าตนได้ให้ข้อมูลกับ กกต.แล้วว่า ยังควรระมัดระวังเรื่องความแออัดในหน่วยเลือกตั้ง อย่ายึดแออัดมากเกินไป และควรเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้บริการประชาชน ส่วนความพร้อมของประชาชนที่จะไปเลือกตั้งท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัด มีข้อแนะนำ คือ 1.อย่าอยู่กลางแจ้ง กลางแดดนานเกิน 1 ชั่วโมง ควรเข้ามานั่งพักในร่ม 5-10 นาที 2.เสื้อที่ใส่ควรจะเป็นสีอ่อน เนื่องจากเสื้อสีเข้มจะดูดความร้อนมาก และ 3.ต้องดื่มน้ำมากๆ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรัง เพื่อป้องกันร่างกายขาดน้ำ</p> <p>นโยบายหาเสียงด้านสาธารณสุข สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. เดลินิวส์ - ที่สนามฟุตบอล โรงเรียนปทุมวิทยุชุมชนห้วยหินลาด ต.เมืองปัก อ.ปทุมราชภูมิ จ.นครราชสีมา นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย และคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่ และกล่าวว่า ได้เพิ่มเติมเรื่องให้บริการสุขภาพมาตลอด เพราะตนเป็นรมว.สธ. ขณะนี้โรคไตสามารถปรับการฟอกไตฟรี ในอนาคตรพ.ปทุมราชภูมิ รพ.วังน้ำเขียว ทุกอำเภอจะต้องมีศูนย์ฟอกไต ประชาชนไม่ต้องเดินทางไกล ได้รับบริการที่ดี และยังมีนโยบายให้ทุกจังหวัดมีเครื่องฉายรังสีรักษามะเร็ง ผู้ป่วยไม่ต้องเดินทางไกล นอกจากนี้ยังมีนโยบาย ฟรีหลังคาโซลาร์เซลล์ ลดค่าใช้จ่าย 450 บาทต่อครัวเรือน ได้สิทธิซื้อมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ผ่อนเดือนละ 100 บาท 60 งวด, นโยบายกรมธรรม์ประกันชีวิตผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป นโยบายการขึ้นค่าตอบแทน อสม. เป็น 2,000 บาทต่อเดือนและกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ พักหนี้ครอบครัวและถ้าไม่เกิน 1 ล้านบาท เป็นเวลา 3 ปี</p> <p>อสม. เป็นหัวใจคน สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน ผู้จัดการ บ้านเมือง sanook newtv.) - นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) กล่าวถึงกรณีที่ นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ โปสแตร์แคว่มีการโง่เลือกตั้งที่ จ.อำนาจเจริญ โดยมี อสม. เป็นหัวใจคนและพาชาวบ้านไปเลือกตั้งว่า ยังไม่รู้เรื่อง เป็นเรื่องการเมือง เพราะรัฐมนตรีดูแลเรื่องกิจการกิจกรรมของ อสม.เท่านั้น เวลาอสม.ไปปฏิบัติหน้าที่อื่นก็ไม่ได้ขึ้นกับความรับผิดชอบของรมว.สธ.</p>	
<p>ผลวิจัยพบ คนหนุ่มสาวเสี่ยงป่วยจิตเภท สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์ สปริงนิวส์ แนวหน้า workpointtoday mono29 xinhuathai sanook) - วารสารไซโคโลจิคอล เมดิซีน (Psychological Medicine) เผยแพร่ผลการศึกษาที่ระบุว่าคนหนุ่มผู้มีปัญหาการเสพติด (CUD) มีความเสี่ยงป่วยโรคจิตเภทเพิ่มขึ้น โดยวิเคราะห์ข้อมูลประวัติสุขภาพของประชาชนในเดนมาร์กกว่า 6 ล้านคน ระยะเวลา 50 ปี เพื่อประเมินสัดส่วนของการเกิดผู้ป่วยโรคจิตเภทอันมีต้นตอมาจากภาวะปัญหาการเสพติดในลำดับประชากร พบหลักฐานชัดเจนที่บ่งชี้ความเชื่อมโยงระหว่างผู้มีปัญหาการเสพติดกับโรคจิตเภทในหมู่ผู้ชายและผู้หญิง ซึ่งเกิดขึ้นในหมู่คนหนุ่มมากกว่า ขณะที่แบบจำลองทางสถิติระบุว่า การหลีกเลี่ยงภาวะปัญหาการเสพติดอาจช่วยป้องกันการเกิดโรคจิตเภทในผู้ชายอายุ 21-30 ปี มากถึงร้อยละ 30</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>คดีแอมโซยาไนต์</p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ไทยรัฐ</p> <p>- พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. มอบผู้รับผิดชอบเชื่อมโยงคดีแอมโซยาไนต์ ถือเป็นบทเรียนสำคัญการก่อคดีฆาตกรรมต่อเนื่องและอำพรางสาเหตุการตาย วางระเบียบและกำชับการปฏิบัติของพนักงานสอบสวนจะต้องมีการชันสูตรพลิกศพการตายโดยนิติเวชศาสตร์ โดยกรณีที่เกิดศพการตายที่ไม่ปรากฏเหตุ ให้พนักงานสอบสวนแพทย์นิติเวช ร่วมกับกองพิสูจน์หลักฐาน ฝ่ายสืบสวนและแจ้งญาติชันสูตรศพหาสาเหตุเสียชีวิต หากญาติไม่ติดใจประสงค์ให้ทำการผ่าศพผู้เสียชีวิต จะให้แพทย์ทำการเก็บตัวอย่างเลือดและน้ำในกระเพาะจากศพผู้เสียชีวิตมาส่งตรวจ พิสูจน์หาสารพิษที่สถาบันนิติเวช รพ.ตร.ทุกราย เพื่อให้มีหลักฐานหากสงสัยคดี รวมทั้งให้ตำรวจประสาน ก.อุตสาหกรรม ออย. และ ก.เกษตรและสหกรณ์ กำหนดมาตรการตรวจสอบการควบคุมการนำเข้า จำหน่าย และครอบครองโซยาไนต์และวัตถุอันตรายอื่นๆ เพื่อให้การครอบครองเป็นไปตามวัตถุประสงค์การใช้งานเท่านั้น</p>	-
<p>เตือนอากาศเปลี่ยนหอบหืดกำเริบ</p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (เดลินิวส์ ไทยรัฐ ผู้จัดการ กรุงเทพธุรกิจ ฐานเศรษฐกิจ คมชัดลึก mcot springnews sondhitalk thebangkokinsight newtv thaiPBS thainews)</p> <p>- นพ.ธงชัย กิริติหัตถการ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศร้อนจัด เย็นจัด ฝนตก อากาศแห้งหรือชื้น เชื้อโรค ไรฝุ่น แมลงสาบ เกสรหญ้า วัชพืช ฝุ่นควันต่างๆ น้ำหอม น้ำยา หรือสารเคมี สัตว์เลี้ยง ปัจจัยเหล่านี้เป็นสิ่งที่กระตุ้นปฏิกิริยาตอบสนองต่อสารก่อภูมิแพ้ของผู้ป่วยโรคหอบหืด ทำให้เกิดอาการไอ หายใจไม่สะดวก หากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง การอักเสบเรื้อรังของหลอดลมนี้อาจนำไปสู่การเกิดพังผืดและการหนาตัวอย่างมาก ทำให้มีการอุดกั้นของหลอดลมอย่างถาวร</p> <p>นพ.เอนก กนกศิลป์ ผอ.สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ กล่าวว่า อาการของผู้ป่วยโรคหอบหืดมักจะมีอาการหายใจลำบากติดขัด มีเสียงหวีด เหนื่อยหอบเวลาออกแรง แน่นหน้าอก เยื่อหุ้มหลอดลมบวม ไอน้ำมีเสมหะเหนียวข้น ซึ่งเกิดจากการหดเกร็งของหลอดลมทั้งใหญ่และเล็ก หากมีอาการเหล่านี้ควรรีบมาพบแพทย์ ผู้ที่ป่วยหอบหืดควรหลีกเลี่ยงหรือจัดสิ่งต่างๆ ที่อาจทำให้เกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้หรือกระตุ้นอาการหอบหืด เช่น ควรหมั่นทำความสะอาดบ้าน โดยเฉพาะห้องนอน ห้องทำงาน รวมทั้งเฟอร์นิเจอร์ พัดลม เครื่องปรับอากาศ พยายามเปิดหน้าต่าง ให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก ให้แสงแดดส่องถึง กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงสาบ พักผ่อนให้เพียงพอ งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่หรือรับควันจากบุหรี่ และบุหรี่ไฟฟ้า นอกจากนี้ ควรใช้ยาอย่างสม่ำเสมอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกาย และหลีกเลี่ยงภาวะเครียด</p>	-
<p>ภาษีความหวาน</p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ. แนวหน้า คอลัมน์สกู๊ปแนวหน้า</p> <p>- ดร.กิตติพร พันธุ์วิจิตรศิริ ตัวแทนกลุ่มสมาชิกอาหารและเครื่องดื่ม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เห็นว่า กลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรม มีความคุ้นชินกับการเก็บภาษีความหวาน เฟส 3 ซึ่งเริ่มเก็บอีกครั้งเดือน เม.ย.2566 ครบ 1 เดือน ยกเว้นเครื่องดื่มที่ปรับไม่ได้จริงๆ เช่น ผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ นม ซึ่งมีน้ำตาลจากธรรมชาติรวมอยู่ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่สามารถดึงน้ำตาลออกได้ ส่วนการใช้สารที่มาใช้แทนน้ำตาลนั้น มี ออย. ควบคุมอยู่ ทั้งเรื่องชนิดของสาร และปริมาณที่เหมาะสมในระดับที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมเครื่องดื่มยังต้องใช้น้ำตาลในกรณีที่ต้องการความหนืด ซึ่งสารทดแทนให้ความหวาน ยังไม่สามารถให้ความหนืดแบบนี้ได้</p> <p>นายฐิติ สุวรรณศักดิ์ ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจคาเฟ่เมซอนต่างประเทศ มองว่า ขณะนี้เรื่องเทรดคาร์บอนน้ำตาลกระแสรอบอยู่ในเมืองใหญ่ๆ มากกว่าเมืองรอง ปัจจุบันลูกค้าสั่งเครื่องดื่มหวานน้อยเพิ่มขึ้น ได้ปรับสูตรหวานน้อยจาก 6 กรัมเป็น 4 กรัม มีค่าความหวานให้เลือกหลายระดับ หวาน 50% หวาน 25% ซึ่งได้ผ่านการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างมาแล้วว่า ผู้บริโภคชอบได้</p> <p>นางสาวจันทิมา เกยานนท์ นักวิชาการ ด้านอาหารและโภชนาการ เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ให้ข้อมูลว่า ได้มีการพัฒนาปรับสูตรเพื่อให้ได้ค่าความหวานที่ไม่ต้องเสียภาษี ขณะนี้มีมากกว่า 100 สูตร ทั้งกลุ่มไอศกรีม เครื่องดื่ม กลุ่มนม ยอมรับว่าเมื่อต้องลดปริมาณน้ำตาลเพื่อให้ไม่ต้องเสียภาษีความหวานนั้น มีกระทบต้นทุนการผลิตบ้าง แต่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ซึ่งเป้าหมายหลักของ บ. คือการผลิตอาหารเพื่อโภชนาการและสุขภาพ แม้ไม่มีกฎหมายออกมาบังคับบริษัทก็มุ่งมาทางนี้อยู่แล้ว</p> <p>รศ.ดร.วันทนีย์ เกรียงสินยศ หัวหน้าหน่วยรับรองสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล ชี้ว่า การทำงานต่อจากนี้ นอกจากเรื่องลดความหวานลงแล้ว อีกตัวที่สำคัญ คือเรื่องของโซเดียม ที่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารต้องปรับสูตรให้มีปริมาณลดลง ทั้งนี้ จากการเก็บข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ภายใต้การสนับสนุนของสสส. วันนี้นำพบว่า 40% รู้จักสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพแล้ว</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>แอป WIND Training เพิ่มกิจกรรมทางกาย</p> <p>แนะนำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์</p> <p>- สสส. พัฒนาแนวทางและวิธีการพิเศษ รณรงค์สร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ นวัตกรรมชุดความรู้ด้านสุขภาพ ล่าสุดได้พัฒนานวัตกรรมแอปพลิเคชัน WIND Training โปรแกรมออกแบบตารางกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมเฉพาะบุคคลได้สำเร็จเป็นครั้งแรกของไทย</p> <p>นพ.ภัทรภณ อติเมธิน ผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน WIND Training อธิบายว่า แอป. WIND Training ใช้ AI ผสานองค์ความรู้และแนวทางปฏิบัติการมีกิจกรรมทางกายไว้ด้วยกัน มุ่งช่วยเพิ่มกิจกรรมทางกายให้คนไทยห่างไกลโรค NCDs มีแนวคิดป้องกันการบาดเจ็บและการมีกิจกรรมทางกายด้วยการวิ่งอย่างถูกวิธี 2 ระดับ 1.ระดับพื้นฐาน ตั้งแต่เริ่มขยับ ปรับสมดุลร่างกาย รวมถึงการ มีกิจกรรมทางกายได้ภายในบ้าน ละแวกบ้าน หรือพื้นที่จำกัด เช่น การทำงานบ้าน การเดินโดยไม่ต้องมีอุปกรณ์เสริม 2.ระดับ หนัก เช่น วิ่ง 5 กม. 10 กม. สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง Android และ iOS.</p>	-
<p>ข่าวปลอม</p> <p>แนะนำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ</p> <p>- ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ตรวจสอบเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพในสื่อต่าง ๆ เรื่อง ใช้เนยแท้ทาเคลือบแผ่นน้ำร้อนลวกช่วยแก้ปวด ลดตุ่มพองใส กับสถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ พบว่า เป็นข้อมูลเท็จ และชี้แจงว่าเมื่อมีน้ำร้อนลวก แผลไฟไหม้ ไม่ควรทาเนยหรือสารอื่น ๆ ที่ไม่ทราบคุณสมบัติชัดเจน ลงบนบาดแผล เพราะจะมีโอกาสติดเชื้อได้ง่าย</p>	